

**KIỂM TRA CÔNG TRÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 5/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra một số công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn huyện Vũ Thư. Cùng đi có các đồng chí: Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo huyện Vũ Thư.

Sau khi kiểm tra thực tế tuyến đê tả Hồng Hà 2 và công trình cống dưới đê, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh lưu ý huyện Vũ Thư và ngành Nông nghiệp chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát hệ thống đê, kè, cống và chỉ đạo xử lý các vi phạm hành lang đê điều theo quy định của pháp luật. Kiên quyết giải phóng các bãi vật liệu không đúng quy định hoặc đúng quy định về địa điểm nhưng vượt quá về trọng tải, đe dọa đến các công trình bảo vệ đê điều trước mùa mưa bão. Đối với các công trình cống dưới đê, huyện Vũ Thư và ngành Nông nghiệp phải có biện pháp duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn, sẵn sàng vận hành khi có sự cố xảy ra. Riêng đối với

bãi tập kết vật liệu xây dựng ngoài đê tả Hồng Hà 2 thuộc địa bàn thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận, đồng chí đề nghị huyện Vũ Thư và các ngành chức năng liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, tập kết vật liệu xây dựng quá ngưỡng cho phép trước ngày 30/4/2019; kiên quyết không để tình trạng lấn chiếm hành lang đê điều trên địa bàn tiếp tục diễn ra.

Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm mô hình trồng cây dược liệu của Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Thái Thái Bình tại xã Việt Thuận và mô hình nuôi cá lồng trên sông Hồng tại xã Vũ Đoài.

Thăm quan thực tế các mô hình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh địa phương và nhà đầu tư đã tìm ra hướng đi mới, khai thác, sử dụng có hiệu quả đất bãi ven sông. Đây không chỉ là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo ra mô hình mới, khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi sản xuất lúa, cây trồng kém hiệu quả sang các giống cây mới. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý việc trồng các loại cây mới phải gắn với thị trường tiêu thụ, ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo chuỗi liên kết để bảo đảm ổn định, phát triển. Trong cấu tạo đất ven sông, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là Luật Đê điều. Đồng

chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, mô hình nuôi cá lồng trên sông là loại hình chăn nuôi phù hợp trong giai đoạn hiện nay, không chỉ khai thác được diện tích mặt nước sông, nguồn nước sạch mà trong bối cảnh chăn nuôi nói chung, đặc biệt là chăn nuôi lợn đang bị đe dọa bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi cho nên việc tập trung cho hướng nuôi thủy sản rất phù hợp. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý việc phát triển phải bảo đảm quy hoạch, kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh cũng như không ảnh hưởng đến dòng chảy, đê điều. Ngoài ra, trong nuôi cá lồng phải đặc biệt chú ý đến dịch bệnh của đàn cá nuôi và đầu ra cho sản phẩm.

**TẮT ĐẠT**

**GIAO BAN CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

chuyển thăm, làm việc của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Thái Bình. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đã bám sát tình hình diễn biến của bệnh dịch tả lợn châu Phi, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, các hội, đoàn thể có nhiều hình thức tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức trong nhân dân về tình hình bệnh dịch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, hoạt

động sản xuất, kinh doanh, gieo cấy và chăm sóc cây màu các ban, bộ, ngành ở Thái Bình. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đã bám sát tình hình diễn biến của bệnh dịch tả lợn châu Phi, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, các hội, đoàn thể có nhiều hình thức tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức trong nhân dân về tình hình bệnh dịch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, hoạt

thoại về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua. Trước xu hướng bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp và khó lường, đòi hỏi những người làm công tác tuyên giáo cần có nhận thức đầy đủ, kịp thời, tinh táo, một mặt xác định trách nhiệm, mặt khác cần phải bảo đảm các nguyên tắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác, trong đó ba nguyên tắc cơ bản trong

mọi tình huống cần phải bám sát đó là nguyên tắc tính Đảng, tính giáo dục, kết hợp hài hòa giữa xây và chống. Đồng chí đề nghị thời gian tới ngành Tuyên giáo cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các định hướng phát triển và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ làm công tác tuyên giáo cần chú trọng tới công tác nắm bắt tư tưởng, tư luận, qua đó kịp thời phản ánh,

giải thích cũng như tham mưu tới cấp ủy và các cấp lãnh đạo giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở. Quan tâm và triển khai hiệu quả công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống. Ngành Tuyên giáo cần có các giải pháp triển khai phù hợp, đa dạng và kịp thời để đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục củng cố lực lượng đội ngũ, trong đó lưu ý đến vấn đề đào tạo bồi dưỡng, bổ sung cán bộ, cần bố trí người làm công tác tuyên giáo.

**THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện. Dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Huyện Thái Thụy hiện có 10.673 hộ chăn nuôi với tổng đàn lợn hơn 118.000 con. Sau khi phát hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại xã

Thụy Trường, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dập dịch và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch, đến ngày 4/4/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 37/48 xã, thị trấn; số lợn đã tiêu hủy là 5.055 con với tổng trọng lượng 242.913,3kg. Các

địa phương trên địa bàn huyện đã sử dụng 30.000 lít hóa chất và 250.000kg vôi bột để xử lý ổ dịch, tiêu độc, khử trùng và vệ sinh môi trường.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi các nội dung về diễn biến tình hình dịch bệnh; công tác điều tra, rà soát, thống kê đàn lợn; công tác xử lý ổ dịch; quy trình, phương thức tiêu hủy lợn; giải pháp tiêu thụ đàn lợn đủ tiêu chuẩn trên địa bàn huyện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Thái Thụy đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người chăn nuôi, trách nhiệm của cộng đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh. Làm tốt công tác điều tra, rà soát, thống kê số lượng đàn lợn đang nuôi và số lợn tiêu hủy để làm cơ sở phục vụ cho công tác hỗ trợ thiệt hại bảo đảm công khai, minh bạch. Quy hoạch,

đánh dấu khu vực chôn lấp tiêu hủy lợn tránh gây ô nhiễm môi trường và phát sinh nguồn bệnh về sau. Tăng cường công tác kiểm soát, xử lý các hoạt động vận chuyển, buôn bán lợn trái phép trên địa bàn.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát thực tế tại một số xã có bệnh dịch tả lợn châu Phi, địa điểm buôn bán, kinh doanh thịt lợn trên địa bàn huyện Thái Thụy.

**CẦN TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ...**

(Tiếp theo trang 1)

hành chính và tổ chức bộ máy hành chính. Đây là nhân tố cơ bản nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đưa Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng PCI năm 2018 của cả nước và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp, cấp sản phẩm. Tỉnh cũng phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường: thị trường hàng hóa tiêu dùng, thị trường dịch vụ, thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường

lao động và các thị trường dịch vụ khác. Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Ngoài ra, tỉnh tập trung đầu tư đào tạo phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội giúp hàng hóa tiêu dùng, thị trường dịch vụ, thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường

dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất để đi tắt, đón đầu thích ứng với hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh, trên cơ sở đó thống nhất tư tưởng, phương thức tiêu hủy lợn; giải pháp tiêu thụ đàn lợn đủ tiêu chuẩn trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh yêu cầu, các ngành cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền,

phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế. Tham mưu các giải pháp thiết thực cho UBND tỉnh khi thời chỉ đạo và triển khai hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng; trong đó, thu hút các đơn vị dịch vụ, dịch vụ phục vụ sản xuất, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn và xây dựng các loại hình thị trường vững mạnh tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới. Đối mới nội dung,

phương thức hoạt động và nâng cao vai trò của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Cùng với đào tạo phát triển nguồn nhân lực, các sở, ngành, địa phương cần triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới khoa học công nghệ, đầu tư máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, tạo sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm góp phần hội nhập kinh tế quốc tế thực chất, hiệu quả.

**Tết Thanh minh - nhớ ơn người đã khuất**

Thanh minh tuy không phải là tết lớn như tết Nguyên đán nhưng lại gắn liền với đạo đức, bổn phận con người Việt Nam, là dịp để báo hiếu, trả nghĩa, đền đáp ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên. Tết Thanh minh đã trở thành dịp lễ quan trọng, thiêng liêng, đi sâu vào tiềm thức của biết bao người Việt.

"Thanh Minh trong tiết tháng Ba

Lẽ là tảo mộ, hội là đạp thanh"

(Nguyễn Du)

Theo tục lệ cổ truyền, tết Thanh minh được coi là ngày giỗ chung của người đã khuất. Vào dịp này, mọi người, mọi nhà đều dành thời gian đi tảo mộ. Tại nghĩa trang thành phố Thái Bình, người dân đến thấp hương, tảo mộ tập nập. Bà Nguyễn Thị Mai (Hà Nội) chia sẻ: Hôm nay, chúng tôi đưa con cháu từ Hà Nội về thấp nén hương, dâng lễ để tưởng nhớ công ơn sinh thành, tạo dựng của ông bà, tổ tiên. Chúng tôi mong rằng, các con, các cháu của chúng tôi sẽ giữ gìn nếp sống để không chỉ dịp này mà những ngày lễ, tết hay có dịp về quê đều ra mộ thấp hương các cụ.



Trải qua một mùa xuân ấm ứ, cỏ dại mọc nhiều, các loài động vật đào hang khiến các ngôi mộ có thể bị hư hại. Theo quan niệm, điều này sẽ

ảnh hưởng đến sự yên nghỉ của người đã khuất. Chính vì vậy, không khí thấp nén nhang thơm, tết Thanh minh còn là dịp để con cháu cùng nhau tới

phần mộ của người thân đã mất để tảo mộ, tức là sửa sang các ngôi mộ của tổ tiên cho sạch sẽ, phát quang cỏ dại, đắp đất lên mộ để cho các loài động vật

**ĐẶNG ANH - TIẾN ĐẠT**